

รายชื่อ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อด้านการทุจริต
โรงพยาบาลจักราช

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หน้าที่	ลายเซ็น
๑	นายวินัย นามวิชา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มงานบริการทางการแพทย์	ประธาน	วินัย
๒	นางมยุรี มานะงาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล	รองประธาน	มยุรี
๓	น.ส.วราภรณ์ แก้วขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	วราภรณ์
๔	นายสามิตร บุญทีโรสง	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	กรรมการ	สามิตร
๕	นางจารุณี ตอสกุล	จพ.ธุรการชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	จารุณี
๖	นางชนัญชิตา ศรีทองกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม	กรรมการ	ชนัญชิตา
๗	นางนิริญา ไฉกลาง	นวก.การเงินและบัญชี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	นิริญา
๘	นางสุภัทสรดา นิมาชาติ	เจ้าพนักงานธุรการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	สุภัทสรดา
๙	นายประเสริฐศักดิ์ ขอห้องกลาง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม	กรรมการ	ประเสริฐศักดิ์
๑๐	นายธีรวัฒน์ อยู่หลง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม	กรรมการ	ธีรวัฒน์
๑๑	น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ศรีรัตน์ ดันชนะศักดิ์	นักจิตวิทยาปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม	กรรมการ	พิมพ์พิสุทธิ์ศรีรัตน์
๑๒	น.ส.ศมนกขพรรณม แทวกระโทก	จพ.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	ศมนกขพรรณม
๑๓	น.ส.ทวีพร จงจิตสถิตมัน	นักโภชนาการปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	ทวีพร
๑๔	นายณรงค์ฤทธิ์ บัวทอง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม	กรรมการ	ณรงค์ฤทธิ์
๑๕	นายบรรเจิด พ่วงชานา	ผู้ช่วยทันตแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการ	กรรมการ	บรรเจิด
๑๖	นายรัส มีนารัมย์	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	รัส
๑๗	นายนาวิน จอมภูเหลืออม	พนักงานขับรถยนต์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	นาวิน
๑๘	นายสุธิพันธ์ ปานกระทอน	ผู้ช่วยทันตแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคบริการ	กรรมการ	สุธิพันธ์
๑๙	นางสินใจ ปัจจัยโคธา	พนักงานธุรการ	กลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ	สินใจ
๒๐	นายวิฑูรย์ แซ่เลา	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	วิฑูรย์
๒๑	นายปิยะ หมายเครือกลาง	พนักงานแปล	กลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ	ปิยะ
๒๒	นายสิทธิพงษ์ สังขตะอำพน	พนักงานประจำห้องยา	กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	กรรมการ	สิทธิพงษ์
๒๓	นายรัฐศาสตร์ เกณฑ์กระโทก	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ	รัฐศาสตร์
๒๔	นายไพโรจน์ มีนารัมย์	พนักงานบริการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม	กรรมการ	ไพโรจน์
๒๕	นายวีระพล นิลมัย	พนักงานพิมพ์ ส.3	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เลขานุการ/กรรมการ	วีระพล